





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 มกราคม 2568




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>ฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, newtv, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ในเด็กนักเรียนหญิง ชั้นป.5 จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.หนองคาย รวม 75 แห่ง จำนวน 1,815 คน พร้อมกล่าวว่า ในปี 2568 สร. จะสานต่อนโยบายการให้บริการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีน ลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในอนาคตให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ขณะที่ นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองคาย เผยว่า จ.หนองคาย ตั้งเป้าฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ให้นักเรียนหญิง ป.5 รวม 2,704 ราย ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.นี้ และเตรียมขยายฉีดผู้หญิง 11 - 20 ปีที่ยังไม่เคยรับวัคซีน กระจายฉีดทั้งในโรงเรียนและรพ.สต. อีก 1,017 คน ให้ครอบคลุมภายในปี 2568</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>โครงการรกรักษาอัมพาตเคลื่อนที่</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaigov)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ รพร. เปิดโครงการรกรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ยกย่องการให้บริการของรพร. ทั้ง 21 แห่ง เริ่มที่รพร.ป่ว ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน ลดความพิการและความสูญเสียจากโรคหลอดเลือดสมอง</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>1. สถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, การเงินธนาคารออนไลน์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ch7, bugaboo, newtv, pptv, hfocus, Chiangmainews, thailandplus, topnews, thaitabloid)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยภายหลังการประชุมฯกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ร่วมกับ สสจ.ว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงขอให้ สสจ. สถานพยาบาล เตรียมความพร้อมป้องกันกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยให้เตรียมห้องปลอดฝุ่นจำนวน 4,700 ห้อง ใน 56 จังหวัด ซึ่งอยู่ในสถานบริการ สร. 3,009 ห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ โรงเรียน 858 ห้อง อาคารสำนักงาน 457 ห้อง และร้านอาหาร 376 ห้อง รวมถึงเตรียมมุ้งสู้ฝุ่น ขณะนี้มีมุ้งสู้ฝุ่น 1,338 ชุด ใน 34 จังหวัด รวมถึงให้อสม.แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประกอบการกลางแจ้ง ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันตนเองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และงดกิจกรรมกลางแจ้ง ยกย่องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ (PHEOC) และสาธารณสุข ให้ตอบสนองทันที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, prd., mcof)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยได้ตรวจสอบและคาดการณ์สถานการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคกลาง พบว่า ช่วงวันที่ 11-13 ม.ค.นี้ ค่าฝุ่นมีแนวโน้มดีขึ้นอยู่ในระดับสีเขียวและสีเหลือง และจะกลับมาเกินมาตรฐานในระดับสีส้มและสีแดง ช่วงวันที่ 14-15 ม.ค. ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ธีรพจน์ พิภน้อย สสจ.กาญจนบุรี เผย สถานการณ์จ.กาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลางจนถึงระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว แนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยการหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากจำเป็นควรใส่หน้ากาก N 95 ป้องกันฝุ่นเมื่อออกนอกบ้าน หากไม่มีให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วิธี คือ คลุมจมูกลงมาถึงใต้คางและต้องแนบสนิทกับใบหน้า และขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเอง หากพบมีอาการผิดปกติ เช่น ไอเรื้อรัง แน่นหน้าอก ระคายเคืองตา คัดจมูก หายใจไม่สะดวก ผิวหนังเป็นตุ่มหรือผื่นนูนแดง ควรรีบไปปรึกษา</p> <p>2. คลินิกมลพิษออนไลน์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ศุภกร ตุ้ยไตรรัตน์ นพ.ชำนาญการพิเศษ รพ.นพรัตนราชธานี เผยว่า รพ.นพรัตนฯ เปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ รับมือผู้ป่วยจากฝุ่น PM2.5 พร้อมส่งยาถึงบ้าน เป็นการพบแพทย์ผ่านหมอพร้อมออนไลน์ ดูแลอาการป่วยจากฝุ่น PM2.5 เบื้องต้น พร้อมแนะประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศทุกวัน หากยังไม่ป่วยให้ป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากาก N95 หากเป็นไปได้ ลดการอยู่กลางแจ้ง สวมเสื้อผ้ามิดชิด และชำระล้างร่างกายเมื่อกลับถึงบ้าน รวมถึงใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้าน</p> <p>3. มาตรการป้องกัน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- พญ.ปาจารีย์ อารีร์บ สสจ.ราชบุรี เผยถึงมาตรการป้องกันค่าฝุ่น PM 2.5 ว่า ได้ติดตามสถานการณ์ และให้ขอสม. จนท. รพ.สต.ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้คำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติตัว รวมถึงการเฝ้าระวังผู้ที่มีผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเรื่องฝุ่นระดับจังหวัด พร้อมแนะนำงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้เด็กสวมแมสก์ป้องกันฝุ่นจิ๋ว เตือนประชาชนและกลุ่มเปราะบางงดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์</p> <p>4. พัฒนาเครื่องมือวัด AQHI สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดี ม.มหิดล เผย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมพัฒนาเครื่องมือชนิดใหม่ ที่เรียกว่าค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ Air Quality Health Index (AQHI) เพื่อใช้สื่อสารความเสี่ยงสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ แบ่งเป็น 4 ระดับคือ ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงสูงมาก แสดงค่าเป็นสีเขียว เหลือง ส้ม และแดง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://aqhi.mahidol.ac.th/</p>	
<p>ไวรัส hMPV สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการระบาดของเชื้อ hMPV อย่างหนักในประเทศจีน ว่า กรมควบคุมโรคมอบหมายให้จุดประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ประสานติดตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก และประเทศจีน เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ยังไม่มีการยืนยันการแพร่ระบาดของเชื้อ hMPV จากหน่วยงานสาธารณสุขของจีน หรือองค์การอนามัยโลก ย้ำว่าไวรัส hMPV เป็นไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจที่มีมานานแล้ว ไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิด 19</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เชื้อ hMPV สามารถตรวจพบได้ตลอดทั้งปี พบมากในช่วงฤดูฝน ต่อเนื่องจนถึงฤดูหนาว แต่ยังไม่พบรายงานการระบาดเป็นกลุ่มก้อน แนะนำให้ประชาชนอย่าตระหนกจากการรับข่าว เนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่ นั้น มีทั้งข้อมูลจริง และข้อมูลเท็จ ขอให้ติดตามและเชื่อถือข้อมูลจากหน่วยงานราชการ</p>	
<p>อหิวาตกโรค สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thaitoday)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์อหิวาตกโรคในไทยยังพบผู้ป่วยอยู่ในภาวะปกติ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลัง WHO ได้กำหนดให้อหิวาตกโรคเป็นภาวะฉุกเฉินระดับ 3 ตามการจัดระดับภาวะฉุกเฉินภายในของ WHO ซึ่งเป็นการจัดระดับมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566 แล้ว พร้อมเน้นย้ำวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตนเองจากอหิวาตกโรค คือ การดูแลสุขภาพอนามัยด้านอาหารและน้ำดื่ม</p>	
<p>ชื่นชม อสม. นับคาร์บ 100% สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. ชื่นชม อสม. 1.07 ล้านคน มีศักยภาพสามารถนับคาร์บได้ด้วยตนเอง เตรียมส่ง อสม.ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการนับคาร์บ และคัดกรองสุขภาพประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ วางแผนป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนทั่วไทย</p>	
<p>วันเด็กแห่งชาติ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและสุขภาพดี พร้อมเผยแพร่เด็กไทยมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนสูงถึงร้อยละ 30 เสี่ยงโรค NCDs ในอนาคต แนะนำผู้ปกครอง 4 เลี่ยง 4 เลือก ป้องกันอันตรายและดูแลสุขภาพเด็ก โดย 1) เลี่ยงเข้าพื้นที่เสี่ยงแออัดคับแคบ 2) เลี่ยงการเล่นลูกโป่งอัดก๊าซไฮโดรเจน พลุ และประทัด 3) เลี่ยงกินอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารค้างคืน ของหวาน 4) เลี่ยงของเล่นอันตราย และ 4 สิ่งที่ควรเลือก คือ 1) เลือกสวมหน้ากากป้องกันโรคติดต่อและฝุ่น PM2.5 2) เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ 3) เลือกล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และ 4) เลือกเครื่องเล่น ของเล่นที่ปลอดภัย มีคนดูแลใกล้ชิดไม่คลาดสายตา</p>	
<p>แนะนำสมุนไพรรลดเสียงภาวะอ้วนในเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ห่วงภาวะอ้วนในเด็กไทย แนะนำพ่อแม่เพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรรลดภาวะน้ำหนักเกิน เช่น แกงจืดใบกะเพราหมูสับ ยาไข่ต้ม ข้าวต้มปลา เลี่ยงเครื่องดื่มน้ำตาลสูง โดยดื่มน้ำสมุนไพร และเพิ่มกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ และเพิ่มการเผาผลาญพลังงาน</p>	
<p>คัดกรองมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมวิทย์ฯ ร่วมกับตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก ด้วยวิธีเก็บตัวอย่างด้วยตนเองกับแม่ค้า ประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดการเกิดมะเร็งปากมดลูก ในหญิงไทยกลุ่มเป้าหมาย</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน360องศา</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า พบการสูบบุหรีไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนไทยเพิ่มสูงขึ้น ผลสำรวจช่วง พ.ศ. 67 กลุ่มอายุ 6-30 ปี สูบบุหรีไฟฟ้าร้อยละ 18.60 โดยเพศชายสูบบุหรีไฟฟ้ามากที่สุด และพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิด เช่น เชื่อว่าบุหรีไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรีมวนได้ และคิดว่าปลอดภัยกว่า แม้จะมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่า บุหรีไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงโรค NCDs ซึ่งอันตรายกว่าบุหรีมวน และไม่ได้ช่วยเลิกบุหรีตามที่เข้าใจ</p>	
<p>โรค Enterovirus</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, thaipbs, amarintv, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า จากข้อมูลทางการแพทย์พบอัตราการเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน ในเด็กที่สุขภาพแข็งแรงดีมาก่อนพบได้น้อยมาก ประมาณ 1 ต่อ 5 แสน ถึง 1 ในล้านราย โดยพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีความเสี่ยงมากกว่าเด็กโต เชื่อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัส โดยเฉพาะเชื้อกลุ่ม Enterovirus สายพันธุ์ 71 ที่ทำให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง หรือเชื้อ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันแล้ว</p> <p>- นพ.อัศวฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย กรณีเด็กมีอาการชักเกร็ง และหัวใจหยุดเต้นอย่างฉับพลัน เกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อกลุ่ม Enterovirus แนะนำผู้ปกครองไม่ต้องตื่นตระหนก มีการติดตามและทบทวนกรณีสำคัญอย่างต่อเนื่อง พบว่าในแต่ละปีมีเด็กที่เข้ารับการรักษาหรือเสียชีวิตด้วยภาวะนี้น้อยมาก</p>	
<p>อย. เรียกคืนยารักษาเชื้อรา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา ITRA รุ่นการผลิต 230703 ถึง นพ.สสจ. ผอ.รพ และนายภกสภาวีชาชีพ สืบเนื่องจาก อย. ได้รับรายงานผลวิเคราะห์ยาจากกรมวิทย์ฯ พบผิดมาตรฐานในหัวข้อการละลายของตัวยา ตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลายโกดังผลิตอาหารเสริม-เครื่องสำอางเถื่อน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการntiontv)</p> <p>- อย. ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปคบ. บุกหลายโกดังในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่มีฉลากไม่ถูกต้อง พบของกลาง 12 รายการ รวม 72,797 ชิ้น มูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท พร้อมส่งตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์ หากพบสารต้องห้ามจะดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้อง</p>	
<p>ไขเลือดออก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- กรมควบคุมโรค สรุปสถานการณ์โรคไขเลือดออก ปี 2567 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 105,250 ราย กระจายทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย พื้นที่ที่อัตราป่วยสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ ภูเก็ต เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน และพัทลุง กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูง ได้แก่ เด็กและนักเรียนคือกลุ่ม โดยวิธีป้องกันง่าย ๆ ทายากันยุง ใส่เสื้อผ้ามิดชิด นอนในมุ้งหรือห้องติดมุ้งลวด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>	
<p>วัคซีนไขหวัดนก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า อก. มีวัคซีนป้องกันไขหวัดนกที่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว แต่จำเป็นต้องย้ายการผลิตไปยังโรงงานผลิตที่ อ.ทับทวน จ.สระบุรี จึงจะทำงานวิจัยเพื่อขอขึ้นทะเบียนใหม่กับ อย. เป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ใช้เทคโนโลยีไขไก่ฟัก นอกจากนี้ อก.ได้ให้ทุนกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาวัคซีนไขหวัดนก H5N1 โดยใช้แพลตฟอร์ม mRNA ล่าสุดรอผลการทดสอบในหนูทดลอง หากได้ผลดีจะขยับเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นและจะเริ่มทดสอบในมนุษย์ต่อไป ส่วนประเด็นจำนวนโดสวัคซีนมีเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับระบาดวิทยา ซึ่งตามหลักการจะใช้วัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดก่อน หากเป็นกรณีไขหวัดนกก็จะใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาด ฉีดให้ผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในพื้นที่ระบาด</p>	
<p>ให้สิทธิบัตรของกลุ่มชาติพันธุ์</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>- รศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า สปสช. เตรียมให้สิทธิบัตรของแก่กลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่มที่ได้รับการพิจารณาได้สัญชาติตามมติ ครม. เมื่อ 29 ต.ค. 67 จำนวน 4.8 แสนราย ย้ำไม่ใช่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ แต่เป็นกลุ่มอพยพที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยมานานก่อนปี 2542 จนกลมกลืนกับคนไทย โดยจะมีการปรับปรุงกระบวนการยื่นคำร้องพิสูจน์สิทธิการเป็นสัญชาติไทยให้รวดเร็วขึ้น ผู้ยื่นคำร้องสามารถรับรองตนเองและดำเนินการที่อำเภอภายใน 5 วัน พร้อมตรวจสอบประวัติย้อนหลัง หากพบข้อมูลเท็จจะเพิกถอนสัญชาติไทยทันที ผู้ได้รับสัญชาติจะได้รับสิทธิบัตรทองและบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในระบบสุขภาพ</p>	
<p>คืบหน้าตำแหน่ง-เงินประจำตำแหน่ง-เงินพ.ต.ส.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สำนักงาน ก.พ. ส่งหนังสือตอบกลับ ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) 3 ประเด็น เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งเงินประจำตำแหน่ง เผยข่าวดี ก.พ.กำลังพิจารณากำหนดให้ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้รับเงินพ.ต.ส.</p> <p>- นายรัชกี สาริระ เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) โทสต์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยสรุป 3 ประเด็น ดังนี้ 1. เงินประจำตำแหน่ง ก.พ. ได้รับคำขอจาก สป.สธ. แล้วและขอให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เพื่อนำเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญและ ก.พ. ต่อไป 2.การแต่งตั้งสายงานทั่วไปเป็นนักสาธารณสุข ก.พ. กำหนดเงื่อนไข 3 ข้อ ได้แก่ การสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีพิเศษ หรือกรณีจำเป็นตามที่ ก.พ.ระบุ และ 3.เงิน พ.ต.ส. ทาง ก.พ. กำลังพิจารณาให้ตำแหน่งนักสาธารณสุขได้รับเงินดังกล่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แก้ปัญหาที่ดิน รพ.สต.ถ่ายโอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplub, thecoverage, hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.ภูเดช สุระโคตรรองปลัด สธ. หรือรองปลัด มท. ร่วมแก้ปัญหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ. ให้เร่งขออนุญาตใช้ที่ดินแต่ละประเภทตามกฎหมาย ทั้งที่ดินป่าไม้ ที่ราชพัสดุ ที่ดิน ส.ป.ก. ที่สาธารณะ ที่ธรณีสงฆ์ และที่ดินบริจาค เล็งประเมินผลระยะ 3 ปี เพื่อปรับแนวทางการถ่ายโอนให้เหมาะสม หลังพบปัญหาจากไม่ได้ประเมินความพร้อม รพ.สต. ก่อนถ่ายโอน</p>	
<p>เสียชีวิตหลังขนาดบิวดค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- แฟนเพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน โพสต์เคส หญิงวัย 41 ไม่รู้ตัวว่าป่วยหนัก ไปนวดเพื่อสุขภาพ ดัดคอ บิดหลัง น็อกหมดสติ ก่อนเสียชีวิต แพทย์ชันสูตรพบ เส้นเลือดในสมองแตก</p> <p>- ล่าสุด ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี สธ. ทราบเรื่องและได้รับรายงานจาก สสจ.เพชรบูรณ์ ว่า ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว เส้นเลือดสมองโป่งพอง โดยไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้อยู่ เมื่อมีอาการปวดหัว จึงไปร้านนวด ก่อนเกิดเหตุสลดล่าสุด</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
-	